



## ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

### เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills)

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ไปแล้ว นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้าน ICT ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับวุฒิปัตริรับรองตามมาตรฐานสากลทางด้าน ICT (รายชื่อวุฒิปัตริตามมาตรฐานสากลรับรอง) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กองเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams และมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กองเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams โดยที่ประชุมได้มีมติให้มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานด้านการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills) ดังนี้

๑. การสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills) ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านระบบศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ได้ฟรี ๑ ครั้ง (นับจากการลงทะเบียนเข้าเรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้) แต่ครั้งที่สองเป็นต้นไปต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครครั้งละ ๕๐ บาท/ครั้ง/คน และสามารถสมัครสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยลักษณะของข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัย จำนวน ๑๐๐ ข้อ รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คะแนน โดยนักศึกษาต้องสอบให้ได้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป ถือว่า “สอบผ่าน”

๒. การอบรมความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills) ผ่านระบบออนไลน์ MJU MOOC โดยการอบรมผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม แต่ครั้งที่สองเป็นต้นไปต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครอบรมครั้งละ ๕๐ บาท/ครั้ง/คน และสามารถลงทะเบียนอบรม ICT ผ่านระบบ MJU MOOC ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยนักศึกษาต้องเรียนรู้เนื้อหาให้ครบทุกบทเรียนและทำข้อสอบท้ายบทเรียนจำนวน ๑๐๐ ข้อ หากทำได้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป ถือว่า “สอบผ่าน”

๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ...

๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อที่ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) หรือคณะ/สำนักฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรืออบรมทุกหลักสูตรก็ได้ ดังนี้

- ๑) การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
- ๒) การใช้งานโปรแกรมการสร้างงานนำเสนอ
- ๓) การใช้งานโปรแกรมด้านตารางคำนวณ
- ๔) การใช้งานโปรแกรมอื่นที่ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครอบรมหัวข้อละ ๕๐ บาท/ครั้ง/คน กำหนดการให้คะแนนหัวข้อละ ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจากการทำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดในระหว่างฝึกอบรม ซึ่งคะแนนจากการอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถนำมารวมกับคะแนนการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills) หรือคะแนนอบรมความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills) ผ่านระบบออนไลน์ MJU MOOC ได้ หากรวมกันได้ ๖๐ คะแนนขึ้นไป ถือว่า “สอบผ่าน”

๔. ผ่านมาตรฐานความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล (ICT and Digital Skills) ที่หลักสูตรกำหนดตามเกณฑ์มาตรฐานและผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ของหลักสูตร หรือผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล และมีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) วิชาชีพ ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานผู้ออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) หรือ ได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) การอบรมที่มหาวิทยาลัย คณะ/สำนักฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม โดยผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตร คณะ และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ถือว่า “สอบผ่าน”

๕. นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ “สอบผ่าน” จะได้รับผลการเรียนเป็น S ในรายวิชามาตรฐานด้าน Information and Communication Technology ( T ) ในใบรับรองผลการเรียน (Transcript)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้